
sþ. 560. Fyrirspurnir. [254. mál}
I. Til sjávarútvegsráðherra um vátryggingu fiskiskipa.

Frá Guðlaugi Gíslasyni.

Hvenær er að vænta, að lokið verði endurskoðun á vátryggingarmálum
fiskiskipa til lækkunar á vátryggingarkostnaði þeirra?

II. Til forsætisráðherra um leiguhúsnæði á vegum ríkisins eða ríkisstofnana.

Frá Jóni Árm. Héðinssyni.

1. Hvert var leigugjald fyrir húsnæði, sem. ríkið eða ríkisstofnanir höfðu á
leigu árið 1971?

2. Hvað er hér um marga fermetra að ræða?
3. Hvernig skiptist leigan eftir kjördæmum?


